



Title :	ใบปลิว คสน. ไซ่งลลอรอง	2
Subject Heading 1 :	นย.ทพ. สิงลลอรองนไล่นนบ	
Subject Heading 2 :		
Source :	สูจิตกาล	
Date :	วัน จันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 4 (ต่อ)	

เมื่อถามว่านายกฯ เตรียมจะลงพื้นที่ภาคเหนือ มีการดูแลความปลอดภัยอย่างไร เพราะมีการพนีสลปรีย์ ต่อต้านรวมถึงการชู 3 นิ้วในระหว่างที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เข้าร่วมประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ที่ จ.เชียงราย พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ได้กำกับไปยัง พล.ท.สาธิต พิรรัตน แม่ทัพภาคที่ 3 ให้ดูแลความเรียบร้อยแล้ว

**พนีสลด้าน คสน.ต้อนรับ “บิ๊กป๊อก”**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 22 พ.ย.ผ่านมามีผู้สื่อข่าวไปพบบริเวณถนนรอบค่ายเมืองรามหาราช ที่ตั้งของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบก เชียงราย (กกล.รส.จทบ.ชร.) และหน่วยทหารอื่นๆอีกหลายหน่วย โดยขอความร่วมมือให้เกิดขึ้นบริเวณถนนรอบค่ายเมืองรามหาราช ประมาณ 7 จุด เมื่อมีผู้ไปพบเห็นข้อความ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ต่อมาจึงมีเจ้าหน้าที่ออกมาทำความเข้าใจและลบข้อความดังกล่าวทั้งหมดซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์กลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร กว่า 100 นาย ที่ได้ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย และตรวจสอบการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาล ในช่วงที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะไปร่วมประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ มีกำหนดเดินทางไปปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ซึ่งมีพิธีเปิดที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองฯ จ.เชียงราย โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนาในหัวข้อ “เปลี่ยนหัวใจ ก้าวไปสู่ชัยชนะ” ก่อนที่ พล.อ.อนุพงษ์ จะแสดงปาฐกถา และในวันที่ 23 พ.ย. การแถลงสรุป “ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ และแนวโน้มเศรษฐกิจ 5 ภาค” และการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างหอการค้า-กับการท่องเที่ยว” โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะแสดงปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนประเทศไทย”

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้กระทำการดังกล่าวทั้ง 2 จุด คาดว่าได้ออกกระทำการตั้งแต่เช้ามืดหรือกลางคืน จึงจะมีการสอบสวนและตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวต่อไป

**ดร.เชียงรายยังมิดเบดด้าน**

วานนี้ (23 พ.ย.) พล.ต.ต.วิระวุฒิ เนียมน้อย ผบก.ภ.เชียงราย ได้เรียกประชุมตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ของ จ.เชียงราย ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ภ.เชียงราย เพื่อสั่งการให้ออกติดตามหาข่าวและหาหลักฐานติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบ ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. โดย พล.ต.ต.วิระวุฒิ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พยายามหาหลักฐานเพื่อติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยด่วน โดยเฉพาะการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด บริเวณใกล้เคียงจุดที่พบข้อความ รวมทั้งขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไหนที่เคยเคลื่อนไหวมาก่อนหน้าหรือไม่ ส่วนการหาข่าวทั่วไป ให้ทุกพื้นที่ได้ออกติดตามความเคลื่อนไหวด้วย เพื่อป้องกันเหตุในอนาคต

พล.ต.ต.วิระวุฒิ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน คบคู่ไปกับการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย เหตุอาชญากรรม และการลักลอบขนล่าเถียงยาเสพติด ซึ่งแต่ละพื้นที่จะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า บุคคล หรือกลุ่มคนใดเป็นผู้ลงมือพนีสลปรีย์ทำสัญลักษณ์ต่อต้าน คสช. ในวันและเวลาดังกล่าว แต่คาดว่าล่องมก้นในเวลากลางคืน ก่อนที่เข้ามิตวันที่ 22 พ.ย. ที่เป็นวันจัดการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 32

สำหรับกลุ่มคนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนหน้า โดยเฉพาะเครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ คนเสื้อแดง ต่างถูกเรียกตัวไปรายงานตัวต่อกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (กกล.รส.) จังหวัดหัดทหารบกเชียงรายไปแล้วหลายคน บางคนถูกควบคุมตัวเพื่อปรับทัศนคติ 7 วัน และบางคนถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาที่กระทำมาก่อนหน้า ทำให้แทบไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม บางกลุ่มถึงขั้นประกาศสลายลีสื่อไปแล้ว แต่ก็ยังพบว่าระยะที่ผ่านมา มีบางกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหาร ผ่านสื่อสาธารณะ หรือโซเชียลมีเดียอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

**รองนายกฯ อัง 3 นิ้ว ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์**

ด้านนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม กล่าวถึงปฏิบัติการของกลุ่มนักศึกษาหลายแห่งแสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู 3 นิ้ว ต่อต้านการรัฐประหาร ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องการแสดงออกของกลุ่มคน คิดว่าไม่

เกี่ยวกับสถานศึกษา แต่เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ปกตินัก ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เรากำลังพยายามไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประชาธิปไตยปกติ ดังนั้น เวลาจะประท้วงหรือแสดงความเป็นห่วงใจอะไร ควรดูให้รอบคอบ ไม่ให้เกิดความปั่นป่วนหรือความโกลาหลในสังคมเหมือนกับก่อนรัฐประหาร แต่ละคนต้องช่วยกันคุม เหมือนกับเรือเพียงผ่านพายุมา ต้องช่วยกันดู อย่าให้ล่ม

เมื่อถามว่า มีความกังวลเรื่องปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบในสถานศึกษาหรือไม่ นายยงยุทธ กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนหนุ่มคนสาวจำนวนมาก คงไม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา พอเขามีความรู้สักอย่างก็แสดงออกมา มีเท่านั้นเอง อย่าไปตีความอะไรมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญญาชนอยากให้เห็นความเห็นอย่างสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม การแสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู 3 นิ้วสำหรับตนหมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรื่องสัญลักษณ์แล้วแต่ว่า แต่ละคนจะคิดกันไป ไม่ใช่ข้ออะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ จะประสานไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจหรือไม่ นายยงยุทธ กล่าวว่า ต้องแล้วแต่ทาง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งท่านก็คงอาจจะดำเนินการได้ หากเรื่องชักจะบานปลาย ส่วนกรณีนักศึกษา 5 คน ที่แสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู 3 นิ้วระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น จะตรึงโรงเรียนนั้น ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระดับหนึ่ง

**“ปณิธาน” ท่วงกระแสต่อต้าน**

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง กล่าวถึงกรณีที่มีผู้แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหาร เช่น ชู 3 นิ้ว หรือเขียนข้อความ ว่า ที่ประชุมรองนายกฯฝ่ายความมั่นคงกังวลว่า จะมีผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงออกดังกล่าว หรือจะมีผู้ที่ไม่หวังดี นำการแสดงออกไปขยายผลเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ในรอบการทำงานด้านความมั่นคงต่อจากนี้อีก 6 เดือน จึงต้องระวังประเด็นที่นำไปสู่การเผชิญหน้า

นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้หน่วยงานในภูมิภาคเข้าไปดูแลพื้นที่และรายงานผลการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบโครงการที่รัฐบาลเตรียมดำเนินการในจังหวัดต่างๆ มายังส่วนกลางทุกสัปดาห์ ก่อนที่คณะทำงานจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกๆ 3 เดือน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามและตรวจค้นผู้ที่โพสต์รูปที่สื่อถึงการต่อต้านรัฐประหารบนสังคมออนไลน์ ถึงบ้านพัก และรถยนต์ส่วนตัว พร้อมเรียกไปปรับทัศนคติ ถือเป็นกระทำการที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ นายปณิธาน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เข้าใจเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับเผ่าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มียางานว่าประชาชนถูกควบคุมตัวจากการแสดงออกต้านรัฐประหาร